

*

Số: 05 -BC/ĐU

Cà Mau, ngày 15 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO

**kết quả thực hiện Nghị quyết về Phương hướng, nhiệm vụ
năm 2018 của Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau**

Thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ. Năm qua, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức thực hiện đạt được những kết quả, cụ thể như sau:

I. Kết quả đạt được

1. Công tác chính trị - tư tưởng

Thực hiện Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau năm 2018, ngay đầu năm, Đảng ủy có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm, đột xuất trong công tác chính trị tư tưởng theo sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cụ thể như:

- Tuyên truyền kịp thời các hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Đảng, Nhà; thông tin tình hình diễn biến về an ninh quốc phòng trong nước và thế giới, công tác phòng, chống thiên tai; tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến dự án, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt...

- Phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức tốt các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán năm Mậu Tuất 2018, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng vào các ngày lễ lớn trong năm.

Nhìn chung, năm 2018, công tác triển khai và thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tổ chức đầy đủ, kịp thời, đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và đơn vị.

2. Triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI-XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngay đầu năm, Đảng uỷ phối hợp với Thủ trưởng đơn vị, Công đoàn xây dựng Quy ước tổ chức phát động phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo nội dung của chuyên đề: “*Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu*” và ⁽²⁾ “*Cần, Kiệm, Liêm, Chính*”, có 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo.

Xuất phát từ phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm của mình bằng việc làm cụ thể, với công việc được giao, mỗi tập thể và cá nhân không ngừng nỗ lực, phấn đấu đạt được kết quả đáng kể. Từ những thành tích của tập thể và các cá nhân đạt được, năm 2018 được các cấp khen thưởng như sau:

- Khen thưởng của Đảng:

+ 02 tập thể chi bộ và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng uỷ Dân chính đảng tặng giấy khen.

+ 01 tập thể chi bộ và 10 cá nhân “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” được Đảng uỷ Toà án nhân Toà án nhân dân tặng giấy khen.

- Khen thưởng của chính quyền:

+ Phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: 01 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tặng giấy khen.

+ Phong trào lập thành tích hoàn thành nhiệm vụ năm 2018: 03 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao công nhận và tặng bằng khen; 01 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tặng giấy khen; 10 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và lập thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 04 cá nhân đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tặng bằng khen, 37 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15 cá nhân được Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tặng giấy khen.

3. Công tác tổ chức cán bộ và đảng viên

- Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau có 06 chi bộ trực thuộc, 53 đảng viên, trong đó: 05 dự bị, 48 chính thức; 11 Ủy viên Ban chấp hành, so đầu nhiệm kỳ khuyết 04 Ủy viên; 04 Ủy viên Ban Thường vụ, so đầu nhiệm kỳ khuyết 01 Ủy viên, đồng chí Bí thư Đảng uỷ có quyết định nghỉ hưu, trong năm Đảng uỷ đã tiến hành quy trình bổ sung Bí thư và 01 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ.

- Đảng uỷ duy trì thường xuyên công tác phối hợp với Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện công tác cán bộ như: Thảo luận và cho ý kiến nhân sự trong việc bổ nhiệm 02 chức vụ cán bộ lãnh đạo quản lý (01 chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, 01 Chánh tòa Tòa Dân sự), 04 chức danh tư pháp (bổ nhiệm mới 02 Thẩm phán và tái nhiệm 02 Thẩm phán), đưa đi đào tạo nghiệp vụ xét xử 01 đồng chí, đào tạo lý luận chính trị 03 đồng chí, học lớp cảm tình đảng 03 đồng chí, học lớp đảng viên mới 06 đồng chí.

- Tổ chức rà soát đưa ra khỏi chức danh quy hoạch nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 19 đồng chí, trong đó: 01 Bí thư, lý do đã thực hiện; 02 Phó Bí thư, lý do 01 chuyển công tác, 01 bị kỷ luật; 04 Ủy viên Ban Thường vụ, lý do 03 đã thực hiện, 01 chuyển công tác; 12 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng uỷ, lý do 11 đã thực hiện, 01 chuyển công tác; bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 là 19 đồng chí, trong đó: Chức danh Bí thư 01 đồng chí, chức danh Phó Bí thư 01 đồng chí, chức danh Ủy viên Ban Thường vụ 06 đồng chí, chức danh Ban Chấp hành 11 đồng chí. Nhiệm kỳ 2020 – 2025: đưa ra khỏi quy hoạch Ban Chấp hành 01 đồng chí, bổ sung quy hoạch 10 đồng chí, trong đó: Chức danh Bí thư 01 đồng chí, chức danh Phó Bí thư 01 đồng chí, chức danh Ủy viên Ban Thường vụ 04 đồng chí, chức danh Ủy viên Ban Chấp hành 06 đồng chí.

- Bổ sung quy hoạch chức danh Chánh án 03, Phó Chánh án 02, Chánh tòa 04, Phó Chánh tòa 02, Trưởng phòng và Chánh Văn phòng 07, Phó phòng, Phó Chánh Văn phòng 05. Giai đoạn 2021 – 2026, bổ sung chức danh Chánh án 03, Phó Chánh án 02.

- Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 19/5/2016 của Đảng uỷ Dân chính Đảng. Năm qua, Đảng uỷ và các chi bộ trực thuộc duy trì tốt chế độ sinh hoạt thường lệ đúng quy định. Ngoài ra, các Chi bộ trực thuộc tổ chức tốt sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt rất phong phú, được bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của từng chi bộ, đưa ra nhiều giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của đơn vị, năm 2018, có 04/06 Chi bộ trực thuộc xây dựng 04 chuyên đề sinh hoạt cụ thể như: Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án 01 chuyên đề ⁽¹⁾ “Nâng cao chất lượng kiểm tra và phương pháp rút kinh nghiệm bản án, quyết định có sai sót đối với Tòa án nhân dân hai cấp”; Chi bộ Tòa Hình sự tổ chức sinh hoạt chuyên đề ⁽¹⁾ “Nâng cao chất lượng viết bản án”, ⁽²⁾ “Nâng cao tinh thần, trách nhiệm với công việc theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh”; Chi bộ Tòa Hành chính tổ chức sinh hoạt 01 chuyên đề ⁽¹⁾ “Tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tiết kiệm thời gian làm việc”. Qua đó, đảng viên có nhiều ý kiến đóng góp, xây dựng nhiều giải pháp và được lãnh đạo Tòa, Phòng áp dụng đưa vào kế hoạch để triển khai thực hiện.

- Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ thường xuyên quan tâm đến công tác phát triển đảng, trong năm chăm bồi phát triển 05 đảng viên, so kế hoạch vượt 03

đảng viên; tiếp nhận 03 đảng viên; chuyển 17 đảng viên, trong đó: chuyển đi nơi khác 06 đảng viên, chuyển nội bộ 11 đảng viên.

Thực hiện Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 57-KH/ĐU, ngày 24/12/2018 của Đảng ủy Dân chính Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Toà án xây dựng Kế hoạch số 74-KH/ĐU, ngày 26/12/2018 chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2018. Đặc biệt, trong công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, Đảng ủy triển khai đến các chi bộ trực thuộc và đảng viên bám chặt nội dung Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI, XII của Đảng; Chỉ thị số 05 –CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “*Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*”. Đối chiếu những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hoá*” trong nội bộ để có định hướng chỉ đạo cho chi uỷ, chi bộ kiểm điểm nghiêm túc trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng và tìm ra nguyên nhân, giải pháp, hướng khắc phục. Đến nay, Đảng uỷ và các chi bộ trực thuộc tổ chức kiểm điểm và đánh giá, phân loại chất lượng tập thể và cá nhân hoàn thành theo đúng kế hoạch. Kết quả phân loại như sau:

- Đối với tập thể Đảng uỷ Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xếp mức 2 “*Hoàn thành tốt nhiệm vụ*”.

- Đối tập thể 06 chi bộ trực thuộc, trong đó 01 chi bộ xếp mức 1 “*Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ*” (chi bộ Phòng TCCB, TT và TĐKT), 05 chi bộ xếp mức 2 “*Hoàn thành tốt nhiệm vụ*”.

- Đối với cá nhân: 10 cá nhân xếp mức 1 “*Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ*”; 41 cá nhân xếp mức 2 “*Hoàn thành tốt nhiệm vụ*”; 01 cá nhân xếp mức 3 “*Hoàn thành nhiệm vụ*”.

4. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Tổ chức rà soát lịch sử chính trị và chính trị hiện nay nhằm phục vụ công tác phát triển đảng, công tác quy hoạch, bổ nhiệm, trong năm có 02 trường hợp trong diện quy hoạch chức danh quản lý có kết luận về lịch sử chính trị nhân thân, đã có kết luận 01 cán bộ không vi phạm tiêu chuẩn chính trị, còn 01 trường hợp đang thẩm định chờ kết luận.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục thực hiện chương trình số 05-CTr/ĐU ngày 15/01/2016 của Đảng uỷ Dân Chính Đảng về việc kiểm tra, giám sát toàn khoá nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đầu năm, Đảng uỷ ban hành Nghị quyết về Phương hướng, nhiệm vụ có đề ra nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018 về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và việc chấp hành Điều lệ Đảng, nội quy, quy chế của Đảng uỷ và đơn vị. Qua đó, chỉ đạo cho Ủy ban Kiểm tra thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế

hoạch đề ra, cụ thể: Triển khai thực hiện Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trong năm, không có tổ chức hoặc đảng viên nào vi phạm.

6. Hoạt động của các đoàn thể

Đảng uỷ thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện cho hoạt động các đoàn thể. Từ đó, các đoàn thể phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giữ vững chế độ sinh hoạt định kỳ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên.

Công đoàn giữ vững được Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm, duy trì công tác phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, chăm sóc phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng, tổ chức ôn lại truyền thống các ngày lễ trong năm, ngày thành lập Tòa án nhân dân 13/9; ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3; ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 kèm theo phần quà trị giá 300.000đ cho mỗi chị em phụ nữ; tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung Thu, kèm theo 35 phần quà và khen thưởng động viên những cháu có thành tích tốt trong học tập; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho cán bộ, công chức bị đau ốm, nghỉ thai sản, gia đình cán bộ, công chức có tang chế, với tổng số tiền 6.750.000đ; Tổ chức chuyến tham quan cho cán bộ, công chức tại Côn Đảo. Đồng thời vận động quỹ xây dựng 01 căn nhà tình thương; tham gia đóng góp các loại quỹ như: Quỹ mái ấm công đoàn, quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, với tổng số tiền là 60.614.000đ. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên còn hỗ trợ 10 suất quà và 2 bồn nước, 210 kg gạo cho gia đình nghèo, 24 phần quà cho trẻ em vùng dân tộc, 16 suất học bổng, 30 áo phao, tham gia hỗ trợ hoạt động tặng xe đạp, xây dựng nhà vệ sinh và tặng quà cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy với tổng số tiền khoảng 30.000.000đ.

Tổ chức kiểm tra công vụ: Trong năm phát hiện 64 trường hợp vi phạm như: Đi trễ, về sớm, vắng không xin phép, không nhập vào phần mềm quản lý phép, không đeo bảng tên, trang phục chưa nghiêm túc, ăn uống trong giờ.

7. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Ngay đầu năm, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ tổ chức triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng uỷ Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau. Trong đó, Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã phối hợp với Thủ trưởng đơn vị đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ để phấn đấu tổ chức thực hiện.

- **Công tác xét xử** (số liệu từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 đến ngày 30/11/2018): Thụ lý 1.169 vụ án, tăng hơn cùng kỳ 168 vụ; giải quyết 926 vụ, tăng hơn cùng kỳ 169 vụ; đạt 82,29%, trong đó:

+ Xét xử án hình sự đạt 90,28%, vượt chỉ tiêu thi đua 0,28%.

+ Xét xử án dân sự đạt 78,68%, thấp hơn so chỉ tiêu thi đua 6,32%.

+ Xét xử án kinh doanh thương mại đạt 71,43%, thấp hơn so với chỉ tiêu thi đua 13.57%.

+ Xét xử án hôn nhân và gia đình đạt 74,84%, thấp hơn so với chỉ tiêu 10,16%.

+ Xét xử án lao động đạt 100%, vượt chỉ tiêu chỉ tiêu thi đua 15%

+ Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đạt 100%.

+ Xét xử án hành chính đạt 79,76%, thấp hơn so với chỉ tiêu thi đua 0,24%.

- **Chất lượng xét xử** (số liệu từ ngày 01 tháng 10 năm 2017 đến ngày 30/11/2018):

+ Án bị huỷ 22 vụ, chiếm 2,28%.

+ Án bị sửa 08 vụ, chiếm 0,83%.

+ Không có án oan, sai, bỏ lọt tội phạm và không vi phạm quy định cho hưởng án treo, tính đến thời gian báo cáo không đề án quá hạn.

- **Tổ chức công tác kiểm tra nghiệp vụ:** kiểm tra 5.622 bản án, quyết định có hiệu lực, pháp luật, đạt 60,56%; kiểm tra 9/9 đơn vị Tòa án cấp huyện, đạt 100%; tổ chức 53 phiên toà rút kinh nghiệm, trong đó trực tuyến 12 phiên toà; tham mưu cho Chánh án ban hành 06 kiến nghị, đề nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

- **Công tác thi hành án hình sự:** Ra quyết định thi hành án phạt tù cho 81/81 phạm nhân, đạt 100%; tạm hoãn và tạm đình chỉ thi hành án 08 phạm nhân, tha tù trước thời hạn có điều kiện 45 phạm nhân; giảm án cho 1.516 phạm nhân, trong đó giảm một phần cho 1.257 phạm nhân, giảm phần còn lại 259 phạm nhân; hình phạt tử hình 03 phạm nhân, đã thi hành 01 phạm nhân, còn lại chưa thi hành 02 phạm nhân.

- **Tổ chức công tác tiếp công dân:** Trong năm tiếp 355 công dân, trong đó, thụ lý 151 đơn, thuộc thẩm quyền 68 đơn, giải quyết 68 đơn, đạt 100%; đơn không thuộc thẩm quyền 83 vụ, đã chuyển cho cơ quan thuộc thẩm quyền giải quyết.

- **Công tác Văn phòng:** Văn phòng làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo trong việc tổ chức công tác xét xử, tổng hợp, hành chính quản trị, đẩy mạnh và đổi mới bộ phận cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động hành chính – tư pháp, ngoài việc xây dựng Trang Thông tin điện tử, Văn phòng còn xây dựng được Phần mềm quản lý nghiệp vụ, bước đầu rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả công tác, đăng tải kịp thời các thông tin như: phân công Thẩm phán giải quyết án, tra cứu thông tin, nhận hồ sơ qua mạng, tuyên truyền pháp luật, thủ tục hành chính tư pháp, kết quả trả lời công dân, lịch xét xử, đã góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp công khai, minh bạch, các hoạt động của Toà án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi liên

hệ làm việc tại Tòa án, góp phần xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý.

8. Công tác tài chính Đảng

- Năm trước chuyển sang:	15.685.722đ
- Thu trong năm:	80.427.350đ
- Tổng thu năm trong năm:	96.113.072đ
- Tổng chi trong năm:	83.110.800đ
- Tồn:	13.002.272đ

II. VỀ MẶT HẠN CHẾ:

1. Hạn chế, khuyết điểm

- Công tác tổ chức triển khai, quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tuy có kịp thời và đầy đủ, nhưng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy chưa tự lực để tổ chức triển khai và cán bộ, đảng viên trong đơn vị tham dự học tập chưa đầy đủ. Trong việc tổ chức thực hiện, đôi khi chưa vạch ra những kế hoạch cụ thể, kết quả thực hiện còn hạn chế.

- Chưa phát huy hết vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc hoạch định kế hoạch, nên công tác phối hợp với thủ trưởng đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tuy đạt mức khá nhưng chưa đạt một số chỉ tiêu thi đua đề ra từ đầu năm.

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng còn những hạn chế, vẫn còn hiện tượng một số cán bộ, đảng viên chưa an tâm trong công tác, tư tưởng còn bị dao động, chưa mạnh dạn và bản lĩnh trong công việc, chưa chủ động tìm giải pháp vượt khó, thiếu quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ để đạt kết quả cao nhất. Trong học tập làm theo Bác còn chung chung, chưa thể hiện bằng những việc làm cụ thể, có những nội dung chưa đi vào thực chất.

- Công tác kiểm tra, giám sát đôi lúc chưa thực hiện một cách thường xuyên, nên việc chấn chỉnh những hạn chế đôi khi chưa kịp thời.

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

2.1. Nguyên nhân chủ quan

Trong lãnh đạo, chỉ đạo Ban thường vụ chưa có những giải pháp hữu hiệu, trọng tâm mang tính đột phá để vượt khó, để hoàn thành tốt chỉ tiêu thi đua; Chưa thường xuyên theo dõi để có chỉ đạo trong việc thực hiện các chỉ tiêu mà Nghị quyết của Đảng ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2018 đề ra.

Một số đảng viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, trong công tác còn hạn chế về năng lực, bản lĩnh nghề nghiệp, thiếu trách nhiệm nêu gương, chưa chịu khó học tập, nghiên cứu, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành kỷ luật công vụ chưa cao, một vài thành viên Ban chấp hành chưa làm tốt vai trò trách nhiệm được cấp ủy phân công phụ trách.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo đôi lúc chưa kỳ quyết, chưa mạnh dạn, kịp thời xử lý sai sót.

2.2. Nguyên nhân khách quan

Do lượng giải quyết năm 2018 tăng nhiều (tăng 168 vụ), trong khi đó biên chế của đơn vị giảm (giảm 07 biên chế), tạo áp lực rất lớn công việc dẫn đến bị động trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác đề ra từ đầu năm.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với Thẩm phán còn chậm, không đủ lực lượng thẩm phán để tham gia giải quyết án.

III. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”. Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng chính đôn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ, Nghị quyết Trung ương 6,7,8 (khoá 12) của Đảng, đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và các đoàn thể, từng cấp ủy, bí thư chi bộ, kiểm điểm những tập thể cá nhân thực hiện chưa tốt nhiệm vụ được giao.

- Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ngay từ đầu năm phải triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 đến từng đảng viên. Mỗi chi bộ có kế hoạch triển khai thực hiện và Ban thường vụ đảng ủy tăng cường việc kiểm tra, chỉ đạo trong quá trình thực hiện.

- Thực hiện hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 24/9/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy có kế hoạch chỉ đạo công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2019 đúng quy định, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm những tập thể Chi ủy, Chi bộ và các cá nhân phụ trách thực hiện không đạt các chỉ tiêu, kế hoạch Nghị quyết của Đảng bộ đề ra; Nghị quyết số 02-NQ/ĐU ngày 19/5/2016 của Đảng ủy Dân chính đảng về “*Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ*”, nhằm tăng cường và củng cố Đảng bộ, các Chi ủy, Chi bộ trực thuộc, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh.

Tóm lại: Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 đạt kết quả khá toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2018 của Đảng ủy Dân chính đảng và nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Dân chính đảng,
- Bí thư BCSD - Thủ trưởng đơn vị,
- Thành viên BCH,
- Công đoàn cơ sở,
- Đoàn thanh niên,
- Các Chi bộ trực thuộc,
- Lưu: VT, Đảng ủy.

T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG ỦY

